



ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เรื่อง กำหนดแนวทางในการพิจารณาประสพการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน
ป.ป.ท.) ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดแนวทางในการ
พิจารณาประสพการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้
การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กำหนดประสพการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และสอดคล้อง
ตามนัยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๑ - ๙ (ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙) ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนั้น อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติ
หน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงมติเห็นชอบให้
กำหนดแนวทางในการพิจารณาประสพการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณากำหนดประสพการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางในการพิจารณาครอบคลุมการแบ่ง
หน่วยงานภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง สำนัก ศูนย์ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงในสำนักงาน ป.ป.ท. ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดประสพการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ สอดคล้องตามนัยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประกอบกับมติ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาประสพการณ์ในงานที่หลากหลาย
สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาปรากฏตามเอกสารแนบประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ พวงชมพู)

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง

เอกสารแนบประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง

ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การกำหนดต่างลักษณะงานในส่วนราชการระดับกองหรือเทียบกองในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายต่างลักษณะงาน

ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง หรือเทียบกอง	การกำหนดต่างลักษณะงาน	หมายเหตุ
(๑) - (๙) สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ เขต ๑ - เขต ๙	มีการกำหนดต่างลักษณะงาน เพิ่มเติม ดังนี้	
	- ลักษณะงานตามภารกิจของ กลุ่มงานบริหารคดีและ บริหารทั่วไป ทั้งนี้ ให้สามารถนับระยะเวลารวมกับการปฏิบัติราชการใน ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดี ภายในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะ เป็นกองเดิม ได้ต่อเนื่อง	